

**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Linh mục Đinh Văn Trí, Chánh xứ Thân Thượng, xã Quang Bình (Kiến Xương).



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Linh mục Đặng Văn Diễn, Chánh xứ Bon Làng, xã Hồng Bạch (Đông Hưng).



Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Linh mục Đặng Đình Tân, Chánh xứ Quỳnh Lang, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ).

pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; nỗ lực cùng với các cấp, các ngành chung tay xây dựng khởi đầu đoàn kết toàn dân, xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu". Trước mắt, quan tâm chăm lo cho hộ giáo dân nghèo, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, chấp hành quy định về không đốt pháo nổ, thả đèn trời dịp Tết Nguyên đán 2023.

Thay mặt đồng bào Công giáo huyện Đông Hưng, các linh mục cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thời gian qua đã luôn quan tâm, động viên, tạo mọi điều kiện để các xứ, họ đạo trên địa bàn có cuộc sống tốt đẹp. Thời gian tới, các linh mục sẽ

tiếp tục hướng dẫn, vận động đồng bào Công giáo nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện phương châm lương giáo đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo.

● Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, chúc mừng Linh mục Đặng Đăng Khoa, Quản xứ Minh Đức, xã An Thành và Linh mục Đặng Đình Tân, Chánh xứ Quỳnh Lang, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ). Cùng đi có đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện một số đơn vị, địa phương.

Chúc các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống "Kính Chúa, yêu nước", sống tốt đời, đẹp đạo; tiếp tục đồng hành với địa phương tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chia sẻ với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn..., góp phần cùng các cấp, các ngành và nhân dân chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Trước mắt, tập trung phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm

việc và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống "Kính Chúa, yêu nước", sống tốt đời, đẹp đạo; tiếp tục đồng hành với địa phương tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chia sẻ với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn..., góp phần cùng các cấp, các ngành và nhân dân chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Trước mắt, tập trung phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm

viu sản xuất vụ xuân, công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

● Cũng trong sáng ngày 20/12, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đã tới thăm, chúc mừng các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh.

Trong không khí chân tình, đầm ấm, tại các nơi đến, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc;

đồng thời, thông tin nhanh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Trong những thành tựu đó, các đồng chí ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo đồng thời mong các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo phát huy truyền thống "Kính Chúa, yêu nước", sống tốt đời, đẹp đạo, hăng hái lao động sản xuất để phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

**HĐND HUYỆN THÁI THỤY...**

(Tiếp theo trang 1)

được chỉ đạo quyết liệt; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Thái Thụy đã thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện trình kỳ họp; chia tổ thảo luận

đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tổ chức phiên thảo luận tại hội trường về các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, quân sự, văn hóa, y tế, giáo dục...; đồng thời, các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

**BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

trong khối khoa giáo, với MTTQ và các đoàn thể thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trên các lĩnh vực như giáo dục, y tế, lao động - việc làm, an sinh xã hội, tài nguyên môi trường...; từ đó giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy và cơ quan tuyên giáo các cấp của thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan tuyên giáo cấp trên, chủ động tham mưu,

triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết của cấp ủy các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo; chú trọng tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của thành phố để xây dựng thành phố Thái Bình sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

**TIỀN HẢI**

**Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại đội 4 dân quân gái xã Đông Lâm**

Sáng ngày 20/12, huyện Tiền Hải tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại đội 4 dân quân gái xã Đông Lâm (22/12/1967 - 22/12/2022).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 55 năm thành lập, phát triển, trưởng thành của Đại đội 4 dân quân gái. Theo đó, ngay từ đầu thành lập, Đại đội 4 dân quân gái được biên chế 82 chị em, tuổi đời từ 18 - 25, được tổ chức 1 trung đội pháo cao xạ 37-1mm, có nhiệm vụ bảo vệ công Lân, các công trình tưới, tiêu cho 40.000ha đất cấy lúa của 4 huyện phía Nam tỉnh. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 dân quân gái không ngại hy sinh, gian khổ, đoàn kết, đồng lòng bám trụ trên mâm pháo với quyết tâm "Tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược". Thực hiện tốt phương châm "Một tác không đi, một ly không dãi", cán bộ, chiến sĩ Đại đội

4 dân quân gái đã anh dũng chiến đấu 129 trận, bắn rơi 2 máy bay Mỹ, ngoài ra còn cùng các đơn vị bạn bắn rơi và làm bị thương 9 máy bay khác, bảo vệ an toàn mục tiêu được giao. Với những thành tích đạt được, ngày 31/12/1973, Đại đội đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; ngoài ra đơn vị còn được tặng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 29 cờ lưu của Bộ Quốc phòng...

Với truyền thống anh hùng của Đại đội, trong giai đoạn hiện nay, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị kiên trung, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

**MẠNH THẮNG**

**Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

**Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 20/12**

**Thế giới: Hơn 658,5 triệu người đã mắc Covid-19**  
Tính đến chiều ngày 20/12, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 658,5 triệu ca, trong đó hơn 6,67 triệu người đã tử vong.

**Việt Nam: Số ca mắc mới giảm 30 ca so với ngày 19/12**  
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 20/12, cả nước ghi nhận 204 ca mắc Covid-19 mới, giảm 30 ca so với ngày 19/12, không ghi nhận bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 265,1 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, 59 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân Covid-19 nặng đang phải thở oxy là 39 bệnh nhân.

**Thái Bình: Trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt hơn 92,3%**  
Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 19/12, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 nhập viện điều trị. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 9 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 19/12, Thái Bình đã tiêm được hơn 4.332.700 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,52%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 69,5%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt hơn 92,3%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 69,5%.

**HOÀNG LANH**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 / 0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 / 0227.3831.885

**THÁI BÌNH**

**Giành nhiều huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc**



Vận động viên cầu lông Thái Bình giành huy chương vàng nội dung đôi nữ giải cá nhân.



Vận động viên Bùi Trường Giang (áo đỏ) trên sàn đấu.

\* Sáng ngày 19/12, bộ môn đua thuyền đã hoàn thành toàn bộ nội dung thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Với 10 huy chương các loại, đây là bộ môn đạt nhiều huy chương nhất trong tất cả các môn thi đấu của đoàn vận động viên (VĐV) Thái Bình.

Trong 10 huy chương của đua thuyền Thái Bình có 4 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB) và 4 huy chương đồng (HCD). Trong đó, bộ môn đua thuyền rowing đạt 3 HCV ở các nội dung: thuyền 4 hạng nhẹ mái chèo đôi, thuyền 4 hạng nhẹ mái chèo đơn, thuyền 4 hạng nhẹ mái chèo đơn. Các VĐV thi đấu nội dung này gồm: Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền, Hà Thị Vui, Bùi Thị Thu Hiền. 1 HCV của đua thuyền canoeroing thuộc về VĐV Nguyễn Thị Thanh Mai ở nội dung thuyền kayak đơn. Ngoài ra, đua thuyền canoeroing còn đạt 2 HCB và 2 HCD.

Kết thúc các nội dung thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, chiều ngày 19/12, các thành viên đội tuyển đua thuyền canoeroing của Thái Bình được nghỉ ngơi và trở lại tập luyện vào sáng ngày 20/12 để chuẩn bị cho giải đua thuyền cúp canoeroing toàn quốc sẽ diễn ra tại Trung tâm đua thuyền Hải Phòng từ ngày 22 - 24/12. Trong khi đó, các VĐV đua thuyền rowing sẽ hội quân cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho các chuyến tập huấn dài ngày thực vụ Asia 2023.

\* Sáng ngày 19/12, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ninh, bộ môn cầu lông của đoàn thể thao Thái Bình xuất sắc giành thêm 1 HCV nội dung đôi nữ giải cá nhân, kết thúc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 với 2 HCV.

Ở trận chung kết nội dung đôi nữ giải cá nhân, cặp vận động viên Đinh Thị Phương Hồng, Phạm Thị

Khánh của Thái Bình gặp đối thủ là Vũ Thị Anh Thư, Vũ Thị Trang của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 set đấu với các tỷ số 21-9, 21-15, các vận động viên Thái Bình giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0.

Giải cá nhân bộ môn cầu lông thuộc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX có 5 nội dung thi đấu. Với 2 HCV ở nội dung đồng đội và cá nhân, đoàn VĐV bộ môn cầu lông Thái Bình xếp vị trí thứ 2 trong các đoàn tham gia.

\* Sáng ngày 20/12, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ninh, VĐV Bùi Trường Giang của đoàn Thái Bình đã giành HCV wushu tán thủ hạng 60kg sau chiến thắng 2-1 trước võ sĩ Nguyễn Mạnh Cường của đoàn Hà Nội.

Được kỳ vọng sẽ giành HCV ở nội dung này, Bùi Trường Giang nhập cuộc đầy tự tin. Bên cạnh đó,

với kinh nghiệm thi đấu trong nước và quốc tế dày dặn, Bùi Trường Giang nhanh chóng nắm bắt điểm yếu của đối phương và có những cú đánh chuẩn xác, qua đó giành chiến thắng sau 3 hiệp đấu, mang về HCV nội dung wushu tán thủ hạng 60kg cho đoàn Thái Bình.

Như vậy, ở bộ môn wushu, đoàn Thái Bình đã có 4 huy chương các loại. Ngoài 1 HCV của VĐV Bùi Trường Giang còn có 1 HCB của VĐV Phạm Quang Huy ở nội dung thái cực kiếm dương gia và 2 HCD của VĐV Trần Diệu My ở nội dung thái cực quyền dương gia và thái cực kiếm dương gia.

Môn wushu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX thu hút 322 VĐV đến từ 33 đoàn, tranh tài ở 46 nội dung, trong đó 29 nội dung trình diễn và 17 nội dung tán thủ.

**TỬ ANH**

**HDBank**  
Cam kết lợi ích cao nhất  
Trụ Sở Chính: 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM  
Tel: (028)62 915 916 - Fax: (028)62 915 900

**BỔ CÁO**  
V/v thành lập mới

**HDBank TIỀN HẢI**

Tên gọi: **NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH THÁI BÌNH - PHÒNG GIAO DỊCH TIỀN HẢI**

Địa chỉ: **Số 38 phố Hùng Thắng, tổ dân phố Hùng Thắng, thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình**

**Văn bản pháp lý:**  
► Công văn chấp thuận số 3526/NHNN-TTGSNH, ký ngày 26 tháng 05 năm 2022  
► Công văn chấp thuận số 593/THB-TTGS, ký ngày 28 tháng 11 năm 2022

**Nội dung hoạt động:**  
Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gửi. Tiếp nhận vốn đầu tư & phát triển của các tổ chức trong nước. Vay vốn các tổ chức tín dụng khác. Cho vay ngắn, trung và dài hạn. Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu & các giấy tờ có giá. Dịch vụ thanh toán giữa khách hàng, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế & các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với n nước ngoài khi được Ngân hàng nhà nước cho phép.

**Ngày hoạt động:**  
Ngày 21 tháng 12 năm 2022

1900 6060 (24/7) www.hdbank.com.vn